

ชื่อเรื่อง การปฏิบัติตามนโยบายตำรวจชุมชนสัมพันธ์ของสถานีตำรวจภูธรหัวเม็ก  
จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้วิจัย ร้อยตำรวจตรีเสกสรรค์ เทียนมา

ปริญญา ร.ป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)

กรรมการที่ปรึกษา

ดร.วิทยา เจริญศิริ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

รศ.เสาวลักษณ์ นิกรพิทยา

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

ดร.ศักดิ์พงษ์ หอมหวล

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2557

### บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติตามนโยบายตำรวจชุมชนสัมพันธ์ของสถานีตำรวจภูธรหัวเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ เปรียบเทียบระดับการปฏิบัติตามนโยบายตำรวจชุมชนสัมพันธ์ของสถานีตำรวจภูธรหัวเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีอายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และสายงานการปฏิบัติ และศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายตำรวจชุมชนสัมพันธ์ของสถานีตำรวจภูธรหัวเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชากรเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานีตำรวจภูธรหัวเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 100 นาย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามมาตรฐานค่ามีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .94 เมื่อรวบรวมข้อมูลแล้วใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า  $t$ -test (Independent Samples) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)

ผลการวิจัยพบว่า

1. การปฏิบัติตามนโยบายตำรวจชุมชนสัมพันธ์ของสถานีตำรวจภูธรหัวเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมและรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ คือ การร่วมมือและสนับสนุนหน่วยงานราชการและภาคเอกชน การจัดตั้งองค์กรด้านงานชุมชนสัมพันธ์ และการฝึกอบรมแก่กลุ่มบุคคลเป้าหมาย

2. ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติตามนโยบายตำรวจชุมชนสัมพันธ์ของสถานีตำรวจภูธรหัวเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีอายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และสายงานการปฏิบัติ พบว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีอายุแตกต่างกัน มีการปฏิบัติตามนโยบาย แตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และสายงานการปฏิบัติแตกต่างกัน มีการปฏิบัติตามนโยบาย แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ข้อเสนอแนะการปฏิบัติตามนโยบายตำรวจชุมชนสัมพันธ์ของสถานีตำรวจภูธรห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์โดยตรงโดยแยกจากสายงานอื่น และจัดให้เป็นระบบและมีการติดตามประเมินผลเป็นระยะ ๆ ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยตรงแต่มีจำนวนน้อยเพียงพอแก่การจัดฝึกอบรมเท่านั้น แต่ไม่เพียงพอในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เห็นควรได้รับงบประมาณเพิ่มและมีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมและโปร่งใส มีการจัดเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเป็นประจำทุกปี ปีละ 1-2 คน เน้นหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลตัวอำเภอและเป็นหมู่บ้านที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในเรื่องยาเสพติด การป้องกันชุมชนของตนเองให้พ้นจากสิ่งเสพติดและเน้นในเรื่องความสามัคคีในหมู่บ้าน เน้นเรื่องความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และสอดแทรกความสามัคคีของคนในชุมชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดเพื่อความสงบสุขของชุมชน ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการและเอกชนเป็นอย่างดี ขอความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลเพื่อขอรับการสนับสนุนในเรื่องการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการฝึกอบรมประชาชน และควรให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนตามโครงการครู 5 นาที่อย่างสม่ำเสมอ